

# Viên nén Baraclude®

(BARR-ah-klude)

Entecavir (en-TEH-cuh-veer)

Thông tin thuốc tiêu dùng

## Có gì trong tờ rơi này

Đọc tờ rơi này cẩn thận trước khi dùng Baraclude. Tờ rơi này trả lời một số câu hỏi phổ biến về Baraclude.

Nó không chứa tất cả những gì có sẵn thông tin.

Nó không thay thế việc nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

Tất cả các loại thuốc đều có rủi ro và những lợi ích. Bác sĩ của bạn đã cân nhắc những rủi ro khi bạn dùng Baraclude với những lợi ích mà họ mong đợi nó sẽ mang lại cho bạn.

Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào về việc dùng thuốc này, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

Giữ cái tờ giấy với máy thử thuốc nhé. Bạn có thể cần phải đọc nó một lần nữa.

## Baraclude dùng để làm gì

Baraclude chứa entecavir và thuộc về một nhóm thuốc gọi là thuốc kháng virus.

Baraclude dùng để điều trị cho người lớn nhiễm virus viêm gan B.

Baraclude hoạt động như thế nào

Nhiễm virus viêm gan B có thể dẫn đến tổn thương gan.

Baraclude làm giảm lượng

virus trong cơ thể bạn và đã được

chứng minh là cải thiện tình trạng của gan.

Chưa biết Baraclude an toàn đến mức nào khi dùng trong thời gian dài.

Bác sĩ của bạn có thể đã kê đơn Baraclude vì một lý do khác. Hỏi

bác sĩ của bạn nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về lý do tại sao Baraclude được kê đơn cho bạn.

Baraclude không gây nghiện. Cái này thuốc chỉ có sẵn khi có đơn thuốc của bác sĩ.

Baraclude không được khuyến khích cho sử dụng cho trẻ em dưới 16 tuổi vì chưa có nghiên cứu nào về tác dụng ở trẻ em.

## Trước khi bạn lấy Baraclude

Điều quan trọng là bạn phải kiểm tra thông tin bên dưới trước khi dùng Baraclude.

## Khi nào bạn không được lấy Baraclude

Bạn không được dùng Baraclude nếu bạn có tiền sử dị ứng nghiêm trọng với Baraclude hoặc với bất kỳ thành phần nào được liệt kê ở cuối tờ rơi này. Các triệu chứng của phản ứng dị ứng nghiêm trọng có thể bao gồm; ớn lạnh, sốt, tim đập nhanh, thở khò khè hoặc ho, khó thở, chóng mặt, đỏ bừng, đỏ mồm và sưng mắt, lưỡi hoặc các bộ phận khác của cơ thể.

Tuyệt đối không dùng Baraclude khi đã hết hạn in trên mặt sau của hộp.

Nếu thuốc này được dùng sau

ngày hết hạn đã qua, nó có thể không hoạt động.

Không dùng Baraclude nếu

bao bì bị rách hoặc có dấu hiệu giả mạo.

## Trước khi bạn bắt đầu dùng Baraclude

Điều quan trọng là phải được bác sĩ chăm sóc trong quá trình điều trị bằng Baraclude và sau khi ngừng dùng Baraclude. Bạn nên báo cáo bất kỳ triệu chứng mới, thuốc dùng hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn cho bác sĩ. Nhiễm virus viêm gan B của bạn có thể trở nên tồi tệ hơn nếu bạn ngừng dùng Baraclude. Nếu bác sĩ khuyên bạn ngừng Baraclude, họ sẽ theo dõi sức khỏe của bạn và thực hiện xét nghiệm máu thường xuyên để theo dõi gan của bạn.

Hãy cho bác sĩ của bạn nếu bạn:

1. bị dị ứng với:

- bất kỳ loại thuốc nào khác mà bạn đã được cung cấp hoặc mua
- các chất như thực phẩm, chất bảo quản hoặc thuốc nhuộm;

Các triệu chứng của phản ứng dị ứng nghiêm trọng có thể bao gồm; ớn lạnh, sốt, tim đập nhanh, thở khò khè hoặc ho, khó thở, chóng mặt, đỏ bừng, đỏ mồm và sưng mắt, lưỡi hoặc các bộ phận khác của cơ thể.

2. đang mang thai hoặc có ý định sinh con có thai.

Kinh nghiệm sử dụng Baraclude ở phụ nữ mang thai còn hạn chế.

Vì vậy, không nên sử dụng thuốc trong thời kỳ mang thai trừ khi thực sự cần thiết. Nếu có nhu cầu cấp thiết phải xem xét Baraclude khi mang thai, bác sĩ sẽ thảo luận với bạn về lợi ích và rủi ro của việc dùng thuốc này. Nếu bạn dùng Baraclude khi đang mang thai, hãy nói chuyện với bác sĩ về cách bạn có thể tham gia.

Cơ quan đăng ký mang thai

Baraclude. Mục đích của việc

đăng ký mang thai là thu thập thông tin về sức khỏe của

bạn và em bé của bạn.

3. Đang cho con bú hoặc dự định cho con bú.

Người ta không biết liệu

Baraclude đi vào sữa mẹ.

Vì vậy, để tránh những tác dụng phụ có thể xảy ra ở trẻ bú mẹ, người mẹ nên ngừng cho con bú nếu đang dùng Baraclude;

4. Hiện đang hoặc đã trải qua bất kỳ tình trạng bệnh lý nào, đặc biệt là bất kỳ vấn đề nào về thận của bạn.

5. Bị nhiễm HIV còn bạn thì không hiện đang điều trị HIV.

Baraclude không được khuyến khích trong bệnh nhân nhiễm cả HIV và Viêm gan B và hiện không được điều trị bằng thuốc kháng HIV. Baraclude có thể ảnh hưởng đến virus HIV của bạn, điều này có thể ảnh hưởng đến các lựa chọn điều trị HIV trong tương lai.

6. Không dung nạp lactose. Baraclude viên nén có chứa lactose. Baraclude nên sử dụng máy tính bảng với thận trọng ở những bệnh nhân không dung nạp lactose. Nói chuyện với bác sĩ nếu bạn không dung nạp lactose.

Nếu bạn chưa nói với bác sĩ về bất kỳ điều nào ở trên, hãy nói với họ trước khi bạn sử dụng Baraclude.

## Dùng các loại thuốc khác

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn đang dùng các loại thuốc khác, bao gồm thuốc bổ sung vitamin, chế phẩm thảo dược hoặc bất kỳ loại thuốc nào bạn mua có hoặc không có đơn thuốc từ hiệu thuốc, siêu thị hoặc cửa hàng thực phẩm sức khỏe.

Bác sĩ và dược sĩ của bạn có thể có thêm thông tin về thuốc

hãy cẩn thận hoặc tránh khi dùng Baraclude.

## Cách dùng Thuốc Baraclude

Baraclude chỉ nên được dùng khi có chỉ định của bác sĩ.

Thực hiện theo tất cả các hướng dẫn được cung cấp bởi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn một cách cẩn thận. Chúng có thể khác với thông tin có trong tài liệu này tờ rơi.

## Cần bao nhiêu

Liều Baraclude thông thường là 0,5

mg (một viên màu trắng) hoặc 1 mg (một viên màu hồng) mỗi ngày một lần.

Nếu bạn có vấn đề về thận, bác sĩ có thể cần thay đổi tần suất bạn dùng thuốc Baraclude.

Bác sĩ sẽ cho bạn biết liều dùng và tần suất bạn nên dùng thuốc Baraclude.

Hãy nói chuyện với bác sĩ hoặc

dược sĩ của bạn để biết thêm thông tin.

Làm thế nào để lấy nó

Nuốt cả viên thuốc với một

ly nước. Liều lượng của

Baraclude nên được sử dụng một cách thường xuyên bụng trống rỗng.

## Khi nào nên dùng Baraclude

Baraclude có thể được uống bất cứ lúc nào trong ngày miễn là uống khi bụng đói.

Dạ dày trống rỗng có nghĩa là ít

nhất 2 giờ sau bữa ăn

và ít nhất 2 giờ trước lần tiếp theo

bữa ăn.

Nói chuyện với bác sĩ hoặc dược sĩ của

bạn để tìm ra thời điểm tốt nhất để bạn dùng liều Baraclude.

## Phải mất bao lâu

Baraclude giúp kiểm soát tình trạng của bạn nhưng không chữa khỏi bệnh.

Vì vậy bạn phải dùng Baraclude mỗi ngày theo chỉ dẫn của bác sĩ.

Tiếp tục dùng Baraclude miễn là bác sĩ yêu cầu bạn.

Bác sĩ của bạn đã kê đơn thuốc

Baraclude để ngăn ngừa vi-rút viêm gan

B gây tổn hại thêm cho gan của bạn.

Baraclude là một phương pháp điều

trị rất quan trọng có thể cải thiện tình trạng viêm và mô sẹo gây ra.

bởi virus viêm gan B trong gan của bạn và

có thể làm giảm nguy cơ phát triển

bệnh xơ gan, suy gan và ung thư gan.

Điều cực kỳ quan trọng là bạn không ngừng dùng Baraclude mà không thảo luận với bác sĩ. Nếu ngừng dùng Baraclude đột ngột, virus viêm gan B có thể hoạt động mạnh trở lại và dẫn đến bệnh suy gan nặng đột ngột.

Có nguy cơ tử vong cao nếu suy gan phát triển và việc ghép gan có thể cần thiết để cứu sống bạn.

Điều quan trọng là phải dùng Baraclude mỗi ngày hoặc theo chỉ dẫn của bác sĩ, không bỏ lỡ liều thuốc và đảm bảo bạn có đủ nguồn cung cấp cho đến khi gặp bác sĩ lần tiếp theo.

Đừng ngừng dùng Baraclude hoặc thay đổi liều lượng trừ khi bác sĩ yêu cầu làm như vậy, ngay cả khi bạn cảm thấy khỏe hơn, vì nó có thể rất nguy hiểm.

## Nếu bạn quên mang theo

Nếu gần đến giờ dùng liều tiếp theo, hãy bỏ qua liều đã quên và uống liều tiếp theo khi có ý đó.

Nếu không, hãy uống ngay khi bạn nhớ ra và sau đó quay lại uống như bình thường.

Đừng dùng liều gấp đôi để bù cho liều bạn đã bỏ lỡ. Điều này có thể làm tăng nguy cơ bạn gặp phải tác dụng phụ không mong muốn. Nếu bạn không chắc chắn phải làm gì, hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ.

Nếu bạn khó nhớ khi nào nên uống thuốc, hãy hỏi dược sĩ để biết một số gợi ý và thông báo cho bác sĩ rằng bạn đã bỏ lỡ một liều thuốc. Điều rất quan trọng là không bỏ lỡ liều Baraclude của bạn.

## Nếu bạn dùng quá nhiều (quá liều)

Hãy gọi ngay cho bác sĩ của bạn hoặc Trung tâm Thông tin Chất độc theo số

131126 ở Úc hoặc 0800 764

766 ở New Zealand, hoặc đến

Trung tâm Tai nạn và Cấp cứu tại bệnh viện gần nhất nếu bạn hoặc bất kỳ ai khác dùng quá nhiều Baraclude.

Làm điều này ngay cả khi không có dấu hiệu khó chịu hoặc ngộ độc.

## Trong khi bạn đang sử dụng Baraclude

### Những điều bạn phải làm

- Nếu bạn có thai trong khi dùng Baraclude, hãy báo cho bác sĩ của bạn ngay lập tức.
- Nếu bạn sắp bắt đầu dùng bất kỳ loại thuốc mới nào, hãy báo cho bác sĩ và dược sĩ biết rằng bạn đang dùng Baraclude. Baraclude có thể ảnh hưởng đến thuốc bạn đang dùng.
- Nếu bạn sắp có bất kỳ xét nghiệm y tế, hãy cho bác sĩ biết rằng bạn đang dùng Baraclude. Baraclude có thể ảnh hưởng đến kết quả của các xét nghiệm này.
- Nếu bạn dự định phẫu thuật, hãy nói cho bác sĩ hoặc nha sĩ của bạn rằng bạn đang dùng Baraclude.

### Những điều bạn không được làm

- Đừng đưa Baraclude cho bất kỳ ai khác, ngay cả khi họ có tình trạng tương tự như bạn.
- Không dùng Baraclude để điều trị bất kỳ bệnh nào khác trừ khi bác sĩ yêu cầu.
- Đừng ngừng dùng Baraclude hoặc giảm liều lượng mà không hỏi ý kiến bác sĩ. Bệnh viêm gan của bạn có thể trở nên trầm trọng hơn sau khi ngừng điều trị.

### Những điều cần cẩn thận

- Hãy cẩn thận khi lái xe hoặc vận hành máy móc cho đến khi bạn biết Baraclude ảnh hưởng đến bạn như thế nào.  
  
Một số bệnh nhân dùng Baraclude bị chóng mặt. Người ta không biết liệu điều này có phải do

Baraclude. Đảm bảo bạn biết mình phản ứng thế nào với Baraclude trước khi lái xe, vận hành máy móc hoặc làm bất cứ điều gì khác có thể nguy hiểm nếu bạn bị chóng mặt.

- Đảm bảo rằng bạn ghé thăm bác sĩ thường xuyên trong suốt quá trình điều trị bằng Baraclude.

Khi điều trị của bạn với Baraclude, bác sĩ sẽ tiếp tục theo dõi bạn và làm xét nghiệm máu trong vài ngày.  
  
tháng.

- Không có bằng chứng nào cho thấy Baraclude làm giảm nguy cơ lây nhiễm viêm gan B cho người khác qua quan hệ tình dục hoặc dịch cơ thể (bao gồm cả nhiễm trùng máu).

Vì vậy, điều quan trọng là phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa thích hợp để ngăn ngừa người khác bị nhiễm viêm gan B. Hãy trao đổi với bác sĩ về các biện pháp thực hành tình dục an toàn để bảo vệ bạn tình của bạn. Không bao giờ dùng chung kim tiêm. Không dùng chung các vật dụng cá nhân có thể dính máu hoặc chất dịch cơ thể trên chúng, như bàn chải đánh răng và lược dao cạo. MỘT vắc-xin có sẵn để bảo vệ những người có nguy cơ bị nhiễm viêm gan B.

## Phản ứng phụ

Hãy cho bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn biết càng sớm càng tốt nếu bạn cảm thấy không khỏe khi đang dùng Baraclude.

Baraclude giúp ích cho hầu hết những người bị nhiễm viêm gan B nhưng nó có thể có tác dụng phụ không mong muốn ở một số người.

mọi người. Hãy hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn để trả lời bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể có.

Tất cả các loại thuốc đều có thể gây nên tác dụng phụ.

Đôi khi họ nghiêm túc, hầu hết thời gian thì không. Một số tác dụng phụ rất quan trọng được liệt kê dưới đây.

Hãy báo cho bác sĩ của bạn ngay lập tức hoặc đến gặp tai nạn và cấp cứu tại

bệnh viện gần nhất nếu bạn nhận thấy bất kỳ dấu hiệu nào sau đây của phản ứng dị ứng đột ngột đe dọa tính mạng:

ớn lạnh, sốt, tim đập nhanh, thở khò khè hoặc ho, khó thở, chóng mặt, đỏ bừng, đỏ mề đay và sưng mắt, lưỡi hoặc các bộ phận khác của cơ thể.

Một số người đã lấy Baraclude hoặc các loại thuốc như

Baraclude đã phát triển một tình trạng nghiêm trọng gọi là nhiễm axit lactic. Nhiễm axit lactic là một bệnh lý nghiêm trọng thường hợp khẩn cấp có thể gây tử vong. Nhiễm toan lactic phải được điều trị ngay bệnh viện. Các báo cáo về nhiễm toan lactic với Baraclude thường liên quan đến những bệnh nhân bị bệnh nặng do bệnh gan hoặc các bệnh lý y tế khác.  
  
tình trạng.

Gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn ngay lập tức nếu bạn nhận được bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào sau đây của nhiễm axit lactic:

Cảm thấy rất yếu hoặc mệt mỏi, đau cơ bất thường, khó thở, đau dạ dày kèm theo buồn nôn và nôn, cảm thấy lạnh (đặc biệt là ở tay và chân), cảm thấy chóng mặt hoặc choáng váng, nhịp tim nhanh hoặc không đều.

Một số người đã dùng thuốc như Baraclude có

phát triển các vấn đề nghiêm trọng về gan gọi là nhiễm độc gan, với tình trạng gan to (gan to) và mỡ trong gan (nhiễm mỡ). Gan to kèm theo nhiễm mỡ là một bệnh lý nghiêm trọng

trường hợp khẩn cấp có thể gây tử vong.

Hãy gọi cho nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn ngay lập tức nếu bạn nhận được bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào sau đây của các vấn đề về gan:

Da hoặc phần trắng của mắt chuyển sang màu vàng (vàng da), nước tiểu sẫm màu, phân chuyển sang màu nhạt, bạn không muốn ăn trong vài ngày hoặc lâu hơn, buồn nôn, đau bụng dưới.

Bạn có thể dễ bị nhiễm axit lactic hoặc các vấn đề nghiêm trọng về gan nếu bạn là phụ nữ, rất thừa cân hoặc đã dùng thuốc, như Baraclude, trong một thời gian dài.

Các tác dụng phụ thường gặp nhất là tiêu chảy, khó tiêu, mệt mỏi và đau đầu.

Đây không phải là danh sách đầy đủ các tác dụng phụ, các tác dụng phụ khác không được liệt kê ở trên cũng có thể xảy ra ở một số bệnh nhân.

Hãy cho bác sĩ biết nếu bạn nhận thấy bất cứ điều gì khiến bạn cảm thấy không khỏe.

Đừng lo lắng bởi danh sách các tác dụng phụ có thể xảy ra này. Bạn có thể không trải nghiệm bất kỳ điều nào trong số đó hoặc chỉ một số trong số đó.

## Sau khi sử dụng Baraclude

### Kho

Bảo quản viên Baraclude ở nơi khô mát, nhiệt độ duy trì dưới 30°C.

Giữ máy tính bảng của bạn trong vỉ cho đến khi dùng một viên. Nếu bạn lấy viên thuốc ra khỏi gói, chúng có thể không còn giữ được nữa.

Không lưu trữ Baraclude hoặc bất kỳ loại thuốc nào khác trong phòng tắm hoặc gần bồn rửa chén. Đừng để nó trong xe hơi. Nhiệt và ẩm ướt có thể tiêu diệt một số loại thuốc.

Không giữ viên thuốc Baraclude ở nơi trẻ em có thể với tới. bị khóa

tủ cách mặt đất ít nhất một mét rưỡi là nơi thích hợp để đựng thuốc.

### Xử lý

Nếu bác sĩ yêu cầu bạn ngừng dùng Baraclude hoặc các viên thuốc đã hết hạn sử dụng, hãy hỏi dược sĩ của bạn phải làm gì với những gì còn sót lại.

## Mô tả Sản phẩm

Nó trông như thế nào

Máy tính bảng Baraclude có hai loại:

- Viên Baraclude 0,5 mg - viên màu trắng, hình tam giác, có

'BMS' ở một bên và '1611' ở một bên  
cái khác

- Viên nén Baraclude 1 mg - viên nén hình tam giác màu hồng với 'BMS' ở một bên và '1612' ở một bên  
cái khác

### Thành phần

Mỗi bảng tương niệm chứa đựng:

Thành phần hoạt động:

- Viên Baraclude 0,5 mg - 0,5 mg entecavir mỗi viên
- Viên nén Baraclude 1 mg - 1 mg entecavir mỗi viên

Các thành phần khác:

monohydrat lactose, cellulose vi tinh thể, crospovidone, povidone và magie stearat. Lớp phủ viên 0,5 mg chứa titan dioxide, hypromellose, Macrogol 400, polysorbate 80 và lớp phủ viên 1 mg chứa titan dioxide, hypromellose, Macrogol 400 và oxit sắt đỏ CI177491.

### Số đăng ký

Baraclude 0,5 mg - 30's - AUST R 116852

Baraclude 1 mg - 30's - AUST R 116853

## Được tài trợ bởi

Công ty Bristol-Myers Squibb Úc

Công ty TNHH

Tòa án 4 Nexus, Mulgrave,

Victoria 3170, Úc

Ngày chuẩn bị: tháng 3 năm 2020

Thông tin này không có cách nào thay thế lời khuyên của bác sĩ hoặc dược sĩ của bạn.

Baraclude là Thương hiệu của một Công ty Bristol-Myers Squibb.